



ประกาศ ก.พ.ค.

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น  
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโรคสมองเสื่อม  
และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย  
อุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ก.พ.ค. ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ  
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย) ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖๖๐๐๐๒	นายสมหมาย วจนรจนา
๒	๖๖๐๐๓๐	นายอนุวงศ์ ชาบุตร
๓	๖๖๐๐๒๒	นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์
๔	๖๖๐๐๐๖	นายบท นามบุตร
๕	๖๖๐๐๑๖	นายณรงค์ ชลประคอง
๖	๖๖๐๐๐๘	นายพัชระ ตั้งพานิช
๗	๖๖๐๐๔๔	นายปิลันธน์ กาทอง

ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี  
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครใหม่ และแต่งตั้งบุคคลจากบัญชี  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว หรือกรณีที่มีตำแหน่งว่าง

และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่หมดอายุ ให้คัดเลือกบุคคลลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกชั้นแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ตามประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระบุจำนวนตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ว่างอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๓ ตำแหน่ง และโดยที่ปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ว่างเพิ่มเนื่องจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๕ ของระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวน ๕ ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๕ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม และส่งหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ต่อเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกคือภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อ ก.พ.ค. จะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ต่อไป

หากผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๕ มิได้ลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว และมีได้ส่งหลักฐานฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและไม่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม